



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ดังกล่าวข้างต้น มารายงาน ณ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	วัน/สถานที่	ลำดับที่/เวลา
นักวิชาการพาณิชย์	วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ห้องประชุมตรีรัตนพร ชั้น ๑๔) (รายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๑๓)	เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ น.)

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าฉบับนี้ จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ค. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาได้นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้น เป็นเกณฑ์สำหรับปริญญาบัตรหรือระเบียบแสดงผลการเรียนที่ไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือวิชาเอก ให้แนบหนังสือรับรองหรือวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาด้วย โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ทุกบัตรที่นำมาแสดงต้องเป็นฉบับจริง) ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - สกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) และบัตรดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อและวันที่ กำกับไว้ทุกฉบับด้วย

#### ง. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ

(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ก่อนกำหนดเวลา ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์อาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ก็ได้

(๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

(๔) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

(๕) ให้ผู้เข้ารับการประเมินตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ด้วยตนเอง ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) และนำเอกสารสำเนาผลการตรวจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองผลมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) หากไม่มีเอกสารสำเนาผลการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ ทั้งนี้ หากผลการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) มีผลเป็นบวก (ติดเชื้อ) ให้ผู้เข้ารับการประเมินแจ้งผลการตรวจต่อ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ทาง e-mail : [hrm.tps@gmail.com](mailto:hrm.tps@gmail.com) และทางเบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๘๕๔๔, ๐ ๒๕๐๗ ๘๕๔๘ ก่อนถึงวันเข้ารับการประเมินภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประเมินเข้ารับการประเมินผ่านระบบ Zoom ต่อไป

(๖) ให้สวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ตลอดระยะเวลาการเข้ารับการประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชานัน นิวาตจินดา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  
ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑๒	นางสาว ศรีัญญา เสภาแดง
๐๐๒๑	นางสาว หมายถึง เทพอาร์ักษ์
๐๐๒๗	นางสาว นภัสวรรณ อ้นสาย
๐๐๓๘	นาย ทวีปกร กลีกพันธุ์
๐๐๓๙	นางสาว พันธิตรา วงศ์ขันธุ์
๐๐๖๒	นางสาว ศศิวิมล จำปาทอง
๐๑๐๕	นางสาว กฤติยาภรณ์ มณีเนตร
๐๑๐๖	นางสาว บุญยาพร เกียรติมาโนชญ์
๐๑๒๔	นางสาว นภัสสร แสงสว่างวัฒนะ
๐๑๕๒	นางสาว แฉ่นแก้ว ศรีวิสัย
๐๒๐๑	นาย ปิยพัทธ์ ประสาทเสรี
๐๒๔๗	นางสาว ชมพรรณ ศรีงาม

\*\*\*\*\*

๗๓๖๖/๒๕๖๕